

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ASG**

Số: **01**/2024/ASG

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2024

V/v: phê duyệt giao dịch với các bên có liên quan

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG**  
Mã chứng khoán: **ASG**  
Địa chỉ trụ sở chính: Khu dịch vụ logistics, Cảng HKQT Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.  
Điện thoại: **024. 3761 6688** Fax: **024. 3772 8668**  
Email: **info@asg.net.vn**
- Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt giao dịch với các bên có liên quan.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG vào ngày **05**/01/2024, tại đường dẫn: <http://asg.net.vn/vi/shareholders/co-dong/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Quyết định số 01/2024/QĐ-HĐQT/ASG  
ngày 05/01/2024

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Trần Thị Nhường**

Số: 01/2024/QĐ-HĐQT/ASG

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v Phê duyệt giao dịch với các bên có liên quan

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ASG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG;  
Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT/ASG ngày 05/01/2024,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn ASG với các bên có liên quan của Công ty (sau đây gọi chung là giao dịch có liên quan) với giá trị mỗi giao dịch có liên quan nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trên báo cáo tài chính hợp nhất kỳ gần nhất.

*(Danh sách chi tiết các giao dịch tại Phụ lục I đính kèm Quyết định này)*

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt những giao dịch với các bên có liên quan phát sinh không được liệt kê trong Phụ lục I đính kèm nhưng thuộc giao dịch phải được Hội đồng quản trị thông qua theo quy định của pháp luật và báo cáo Hội đồng quản trị Công ty tại phiên họp định kỳ.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban trong toàn Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3,
- Ban Kiểm soát;
- Lưu TK. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Đương Đức Tính**

**PHỤ LỤC I**  
**DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN**  
*(Kèm theo Quyết định số 01/2024/QĐ-HĐQT/ASG ngày 05/01/2024)*



Stt	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Nội dung hợp đồng
1	Công ty CP Logistics ASG (ASGL)	<p>Cung cấp dịch vụ logistics (dịch vụ vận chuyển hàng hóa, dịch vụ vận chuyển và lắp đặt máy móc thiết bị, dịch vụ khai báo hải quan, cho thuê kho bãi và dịch vụ kho bãi, dịch vụ khai thác &amp; chấp nhận hàng hóa, dịch vụ khai báo hàng nguy hiểm, dịch vụ đóng gói hàng hóa, dịch vụ phân phối hàng hóa, dịch vụ đại lý GSA, dịch vụ vận chuyển hành khách, dịch vụ khác hỗ trợ cho vận tải, dịch vụ logistics khác, ...);</p> <p>Cho thuê văn phòng/mặt bằng;</p> <p>Thuê/cho thuê tài sản;</p> <p>Mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản;</p> <p>Mua bán chứng khoán, cổ phần/phần vốn góp;</p> <p>Vay/cho vay;</p> <p>Bảo lãnh/thế chấp;</p> <p>Hợp tác đầu tư;</p> <p>Sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.</p>	<p>Nội dung hợp đồng sẽ được hai bên thỏa thuận tại thời điểm giao dịch nhưng đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của các bên.</p> <p>Đơn giá và các điều khoản của hợp đồng đảm bảo theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các đối tác, khách hàng.</p>
2	Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển KCN ASG (ASGI)	<p>Cho thuê văn phòng/mặt bằng;</p> <p>Thuê/cho thuê tài sản;</p> <p>Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản;</p> <p>Mua bán chứng khoán, cổ phần/phần vốn góp;</p> <p>Vay/cho vay;</p> <p>Bảo lãnh/thế chấp;</p> <p>Hợp tác đầu tư;</p> <p>Sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.</p>	<p>Nội dung hợp đồng sẽ được hai bên thỏa thuận tại thời điểm giao dịch nhưng đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của các bên.</p> <p>Đơn giá và các điều khoản của hợp đồng đảm bảo theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các đối tác, khách hàng.</p>
3	Công ty TNHH Dịch vụ	<p>Cho thuê văn phòng/mặt bằng;</p> <p>Thuê/cho thuê tài sản;</p> <p>Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản;</p>	<p>Nội dung hợp đồng sẽ được hai bên thỏa thuận tại thời điểm giao dịch</p>



	Hàng không ASG (ASGA)	Mua bán chứng khoán, cổ phần/phần vốn góp; Vay/cho vay; Bảo lãnh/thế chấp; Hợp tác đầu tư; Sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.	nhưng đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của các bên. Đơn giá và các điều khoản của hợp đồng đảm bảo theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các đối tác, khách hàng.
4	Công ty CP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (CIAS)	Cho thuê văn phòng/mặt bằng; Thuê/cho thuê tài sản; Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản; Mua bán chứng khoán, cổ phần/phần vốn góp; Vay/cho vay; Bảo lãnh/thế chấp; Hợp tác đầu tư; Sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.	Nội dung hợp đồng sẽ được hai bên thỏa thuận tại thời điểm giao dịch nhưng đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của các bên. Đơn giá và các điều khoản của hợp đồng đảm bảo theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các đối tác, khách hàng.
5	Công ty TNHH Dịch vụ Sân bay phía Nam (ASL)	Cho thuê văn phòng/mặt bằng; Thuê/cho thuê tài sản; Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản; Mua bán chứng khoán, cổ phần/phần vốn góp; Vay/cho vay; Bảo lãnh/thế chấp; Hợp tác đầu tư; Sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.	Nội dung hợp đồng sẽ được hai bên thỏa thuận tại thời điểm giao dịch nhưng đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của các bên. Đơn giá và các điều khoản của hợp đồng đảm bảo theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các đối tác, khách hàng.
6	Công ty TNHH vận tải ASG (ASGT)	Cung cấp dịch vụ logistics (dịch vụ vận chuyển hàng hóa, dịch vụ vận chuyển và lắp đặt máy móc thiết bị, dịch vụ khai báo hải quan, cho thuê kho bãi và dịch vụ kho bãi,	Nội dung hợp đồng sẽ được hai bên thỏa thuận tại thời điểm giao dịch nhưng đảm bảo phù hợp

		<p>dịch vụ khai thác &amp; chấp nhận hàng hóa, dịch vụ khai báo hàng nguy hiểm, dịch vụ đóng gói hàng hóa, dịch vụ phân phối hàng hóa, dịch vụ đại lý GSA, dịch vụ vận chuyển hành khách, dịch vụ khác hỗ trợ cho vận tải, dịch vụ logistics khác, ...);</p> <p>Cho thuê văn phòng/mặt bằng;</p> <p>Thuê/cho thuê tài sản;</p> <p>Mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản;</p> <p>Mua bán chứng khoán, cổ phần/phần vốn góp;</p> <p>Vay/cho vay;</p> <p>Bảo lãnh/thế chấp;</p> <p>Hợp tác đầu tư;</p> <p>Sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.</p>	<p>với các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của các bên.</p> <p>Đơn giá và các điều khoản của hợp đồng đảm bảo theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các đối tác, khách hàng.</p>
7	<p>Công ty CP Dịch vụ Sân bay Sài Gòn (ASGS)</p>	<p>Cung cấp dịch vụ logistics (dịch vụ vận chuyển hàng hóa, dịch vụ vận chuyển và lắp đặt máy móc thiết bị, dịch vụ khai báo hải quan, cho thuê kho bãi và dịch vụ kho bãi, dịch vụ khai thác &amp; chấp nhận hàng hóa, dịch vụ khai báo hàng nguy hiểm, dịch vụ đóng gói hàng hóa, dịch vụ phân phối hàng hóa, dịch vụ đại lý GSA, dịch vụ vận chuyển hành khách, dịch vụ khác hỗ trợ cho vận tải, dịch vụ logistics khác, ...);</p> <p>Cho thuê văn phòng/mặt bằng;</p> <p>Thuê/cho thuê tài sản;</p> <p>Mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản;</p> <p>Mua bán chứng khoán, cổ phần/phần vốn góp;</p> <p>Vay/cho vay;</p> <p>Bảo lãnh/thế chấp;</p> <p>Hợp tác đầu tư;</p> <p>Sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.</p>	<p>Nội dung hợp đồng sẽ được hai bên thỏa thuận tại thời điểm giao dịch nhưng đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của các bên.</p> <p>Đơn giá và các điều khoản của hợp đồng đảm bảo theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các đối tác, khách hàng.</p>
8	<p>Công ty CP Giao nhận A Plus (APLUS)</p>	<p>Cung cấp dịch vụ logistics (dịch vụ vận chuyển hàng hóa, dịch vụ vận chuyển và lắp đặt máy móc thiết bị, dịch vụ khai báo hải quan, cho thuê kho bãi và dịch vụ kho bãi, dịch vụ khai thác &amp; chấp nhận hàng hóa, dịch vụ khai báo hàng nguy hiểm, dịch vụ đóng gói hàng hóa, dịch vụ phân phối hàng hóa,</p>	<p>Nội dung hợp đồng sẽ được hai bên thỏa thuận tại thời điểm giao dịch nhưng đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của các bên.</p>

		<p>dịch vụ đại lý GSA, dịch vụ vận chuyển hàng khách, dịch vụ khác hỗ trợ cho vận tải, dịch vụ logistics khác, ...);</p> <p>Cho thuê văn phòng/mặt bằng;</p> <p>Thuê/cho thuê tài sản;</p> <p>Mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản;</p> <p>Mua bán chứng khoán, cổ phần/phần vốn góp;</p> <p>Vay/cho vay;</p> <p>Bảo lãnh/thế chấp;</p> <p>Hợp tác đầu tư;</p> <p>Sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.</p>	<p>Đơn giá và các điều khoản của hợp đồng đảm bảo theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các đối tác, khách hàng.</p>
9	<p>Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Gia Trang (HGT)</p>	<p>Cho thuê văn phòng/mặt bằng;</p> <p>Thuê/cho thuê tài sản;</p> <p>Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản;</p> <p>Mua bán chứng khoán, cổ phần/phần vốn góp;</p> <p>Vay/cho vay;</p> <p>Bảo lãnh/thế chấp;</p> <p>Hợp tác đầu tư;</p> <p>Sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.</p>	<p>Nội dung hợp đồng sẽ được hai bên thỏa thuận tại thời điểm giao dịch nhưng đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của các bên.</p> <p>Đơn giá và các điều khoản của hợp đồng đảm bảo theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các đối tác, khách hàng.</p>
10	<p>Công ty Cổ phần Vinafco (VFC)</p>	<p>Cung cấp dịch vụ logistics (dịch vụ vận chuyển hàng hóa, dịch vụ vận chuyển và lắp đặt máy móc thiết bị, dịch vụ khai báo hải quan, cho thuê kho bãi và dịch vụ kho bãi, dịch vụ khai thác &amp; chấp nhận hàng hóa, dịch vụ khai báo hàng nguy hiểm, dịch vụ đóng gói hàng hóa, dịch vụ phân phối hàng hóa, dịch vụ đại lý GSA, dịch vụ vận chuyển hàng khách, dịch vụ khác hỗ trợ cho vận tải, dịch vụ logistics khác, ...);</p> <p>Cho thuê văn phòng/mặt bằng;</p> <p>Thuê/cho thuê tài sản;</p> <p>Mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản;</p> <p>Mua bán chứng khoán, cổ phần/phần vốn góp;</p> <p>Vay/cho vay;</p>	<p>Nội dung hợp đồng sẽ được hai bên thỏa thuận tại thời điểm giao dịch nhưng đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của các bên.</p> <p>Đơn giá và các điều khoản của hợp đồng đảm bảo theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các đối tác, khách hàng.</p>

		<p>Bảo lãnh/thế chấp;  Hợp tác đầu tư;  Sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.</p>	
11	<p>Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco</p>	<p>Cung cấp dịch vụ logistics (dịch vụ vận chuyển hàng hóa, dịch vụ vận chuyển và lắp đặt máy móc thiết bị, dịch vụ khai báo hải quan, cho thuê kho bãi và dịch vụ kho bãi, dịch vụ khai thác &amp; chấp nhận hàng hóa, dịch vụ khai báo hàng nguy hiểm, dịch vụ đóng gói hàng hóa, dịch vụ phân phối hàng hóa, dịch vụ đại lý GSA, dịch vụ vận chuyển hành khách, dịch vụ khác hỗ trợ cho vận tải, dịch vụ logistics khác, ...);  Cho thuê văn phòng/mặt bằng;  Thuê/cho thuê tài sản;  Mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản;  Mua bán chứng khoán, cổ phần/phần vốn góp;  Vay/cho vay;  Bảo lãnh/thế chấp;  Hợp tác đầu tư;  Sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.</p>	<p>Nội dung hợp đồng sẽ được hai bên thỏa thuận tại thời điểm giao dịch nhưng đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của các bên.  Đơn giá và các điều khoản của hợp đồng đảm bảo theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các đối tác, khách hàng.</p>
12	<p>Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco</p>	<p>Cung cấp dịch vụ logistics (dịch vụ vận chuyển hàng hóa, dịch vụ vận chuyển và lắp đặt máy móc thiết bị, dịch vụ khai báo hải quan, cho thuê kho bãi và dịch vụ kho bãi, dịch vụ khai thác &amp; chấp nhận hàng hóa, dịch vụ khai báo hàng nguy hiểm, dịch vụ đóng gói hàng hóa, dịch vụ phân phối hàng hóa, dịch vụ đại lý GSA, dịch vụ vận chuyển hành khách, dịch vụ khác hỗ trợ cho vận tải, dịch vụ logistics khác, ...);  Cho thuê văn phòng/mặt bằng;  Thuê/cho thuê tài sản;  Mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản;  Mua bán chứng khoán, cổ phần/phần vốn góp;  Vay/cho vay;  Bảo lãnh/thế chấp;  Hợp tác đầu tư;  Sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.</p>	<p>Nội dung hợp đồng sẽ được hai bên thỏa thuận tại thời điểm giao dịch nhưng đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của các bên.  Đơn giá và các điều khoản của hợp đồng đảm bảo theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các đối tác, khách hàng.</p>

13	<p>Công ty TNHH MTV Vinafco Bình Dương</p>	<p>Cung cấp dịch vụ logistics (dịch vụ vận chuyển hàng hóa, dịch vụ vận chuyển và lắp đặt máy móc thiết bị, dịch vụ khai báo hải quan, cho thuê kho bãi và dịch vụ kho bãi, dịch vụ khai thác &amp; chấp nhận hàng hóa, dịch vụ khai báo hàng nguy hiểm, dịch vụ đóng gói hàng hóa, dịch vụ phân phối hàng hóa, dịch vụ đại lý GSA, dịch vụ vận chuyển hành khách, dịch vụ khác hỗ trợ cho vận tải, dịch vụ logistics khác, ...);          Cho thuê văn phòng/mặt bằng;          Thuê/cho thuê tài sản;          Mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản;          Mua bán chứng khoán, cổ phần/phần vốn góp;          Vay/cho vay;          Bảo lãnh/thế chấp;          Hợp tác đầu tư;          Sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.</p>	<p>Nội dung hợp đồng sẽ được hai bên thỏa thuận tại thời điểm giao dịch nhưng đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của các bên.          Đơn giá và các điều khoản của hợp đồng đảm bảo theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các đối tác, khách hàng.</p>
14	<p>Công ty TNHH MTV Vinafco Đà Nẵng</p>	<p>Cung cấp dịch vụ logistics (dịch vụ vận chuyển hàng hóa, dịch vụ vận chuyển và lắp đặt máy móc thiết bị, dịch vụ khai báo hải quan, cho thuê kho bãi và dịch vụ kho bãi, dịch vụ khai thác &amp; chấp nhận hàng hóa, dịch vụ khai báo hàng nguy hiểm, dịch vụ đóng gói hàng hóa, dịch vụ phân phối hàng hóa, dịch vụ đại lý GSA, dịch vụ vận chuyển hành khách, dịch vụ khác hỗ trợ cho vận tải, dịch vụ logistics khác, ...);          Cho thuê văn phòng/mặt bằng;          Thuê/cho thuê tài sản;          Mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản;          Mua bán chứng khoán, cổ phần/phần vốn góp;          Vay/cho vay;          Bảo lãnh/thế chấp;          Hợp tác đầu tư;          Sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.</p>	<p>Nội dung hợp đồng sẽ được hai bên thỏa thuận tại thời điểm giao dịch nhưng đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của các bên.          Đơn giá và các điều khoản của hợp đồng đảm bảo theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các đối tác, khách hàng.</p>
15	<p>Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco Miền Trung</p>	<p>Cung cấp dịch vụ logistics (dịch vụ vận chuyển hàng hóa, dịch vụ vận chuyển và lắp đặt máy móc thiết bị, dịch vụ khai báo hải quan, cho thuê kho bãi và dịch vụ kho bãi, dịch vụ khai thác &amp; chấp nhận hàng hóa, dịch</p>	<p>Nội dung hợp đồng sẽ được hai bên thỏa thuận tại thời điểm giao dịch nhưng đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp</p>



		<p>vụ khai báo hàng nguy hiểm, dịch vụ đóng gói hàng hóa, dịch vụ phân phối hàng hóa, dịch vụ đại lý GSA, dịch vụ vận chuyển hành khách, dịch vụ khác hỗ trợ cho vận tải, dịch vụ logistics khác, ...);</p> <p>Cho thuê văn phòng/mặt bằng;</p> <p>Thuê/cho thuê tài sản;</p> <p>Mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản;</p> <p>Mua bán chứng khoán, cổ phần/phần vốn góp;</p> <p>Vay/cho vay;</p> <p>Bảo lãnh/thế chấp;</p> <p>Hợp tác đầu tư;</p> <p>Sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.</p>	<p>luật, quy định nội bộ của các bên.</p> <p>Đơn giá và các điều khoản của hợp đồng đảm bảo theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các đối tác, khách hàng.</p>
16	Công ty Cổ phần ALS Đông Hà Nội	<p>Cung cấp dịch vụ logistics (dịch vụ vận chuyển hàng hóa, dịch vụ vận chuyển và lắp đặt máy móc thiết bị, dịch vụ khai báo hải quan, cho thuê kho bãi và dịch vụ kho bãi, dịch vụ khai thác &amp; chấp nhận hàng hóa, dịch vụ khai báo hàng nguy hiểm, dịch vụ đóng gói hàng hóa, dịch vụ phân phối hàng hóa, dịch vụ đại lý GSA, dịch vụ vận chuyển hành khách, dịch vụ khác hỗ trợ cho vận tải, dịch vụ logistics khác, ...);</p>	<p>Nội dung hợp đồng sẽ được hai bên thỏa thuận tại thời điểm giao dịch nhưng đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của các bên.</p> <p>Đơn giá và các điều khoản của hợp đồng đảm bảo theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các đối tác, khách hàng.</p>
17	Công ty Cổ phần Nhà ga Hàng hóa ALS	<p>Cung cấp dịch vụ logistics (dịch vụ vận chuyển hàng hóa, dịch vụ vận chuyển và lắp đặt máy móc thiết bị, dịch vụ khai báo hải quan, cho thuê kho bãi và dịch vụ kho bãi, dịch vụ khai thác &amp; chấp nhận hàng hóa, dịch vụ khai báo hàng nguy hiểm, dịch vụ đóng gói hàng hóa, dịch vụ phân phối hàng hóa, dịch vụ đại lý GSA, dịch vụ vận chuyển hành khách, dịch vụ khác hỗ trợ cho vận tải, dịch vụ logistics khác, ...);</p>	<p>Nội dung hợp đồng sẽ được hai bên thỏa thuận tại thời điểm giao dịch nhưng đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của các bên.</p> <p>Đơn giá và các điều khoản của hợp đồng đảm bảo theo mặt bằng chung của thị trường và trên nguyên tắc bình đẳng với tất cả các đối tác, khách hàng.</p>

\* ANASG \* 6